

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และระบบออนไลน์ (Zoom)

.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาการประชุม ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่ประธาน กศจ.ในวันนี้ และขอเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มอบเลขานุการ เสนอ

เลขานุการ ๑.๑ เรื่อง ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน ได้กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช และอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๐ คน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงาน การประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบการดำเนินการตามมติ กศจ. ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม จำนวน ๒๖ วาระ

๓.๒ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๒.๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคได้แต่งตั้ง นายเฉลิมชัย พันทวีศักดิ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล)

๓.๒.๒ เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) หน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว จนกว่าจะได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการ

๓.๒.๓ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ กรณีสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ หาก กศจ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรกให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศชั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์อัตรากำลังฯ เดิม สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป ให้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ แล้ว ซึ่ง กศจ.นครศรีธรรมราช ได้อนุมัติตำแหน่งที่จะใช้ดำเนินการสอบแข่งขันตามมติที่ประชุม กศจ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ไว้แล้ว

### ๓.๒.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ก.ค.ศ.ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามหลักเกณฑ์ ว.๗/๒๕๖๔ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้

### หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนจาก ว๖/๒๕๖๓ มาเป็น ว๗/๒๕๖๔

ตามหลักเกณฑ์ ว๖/๒๕๖๓ (เดิม)	ตามหลักเกณฑ์ ว๗/๒๕๖๓ (ใหม่)
การย้ายกรณีปกติ คุณสมบัติของผู้ขอย้าย ต้องดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน โดยผู้ที่ส่งคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม สำหรับการส่งคำร้องขอย้ายครั้งต่อไป ให้นำถึงวันสุดท้ายของกำหนดการส่งคำร้องขอย้ายตามประกาศรับย้าย	การย้ายกรณีปกติ คุณสมบัติของผู้ขอย้าย ต้องดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน โดยให้ับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งหรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มิหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การกำหนดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (ย้ายกรณีปกติ) ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ วิสัยทัศน์ การประพฤติตน ภูมิสำเนา และความอาวุโสตามหลักราชการ	การกำหนดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (ย้ายกรณีปกติ) ๑. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๒. ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ๓. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/คุณภาพการปฏิบัติงาน ๔. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ๕. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๖. การประพฤติตน
ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ คำร้องขอย้ายใช้พิจารณาได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีถัดไป	ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ คำร้องขอย้ายใช้พิจารณาได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้าย ให้นำถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
คำร้องขอย้ายที่ยื่นในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ให้พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตำแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีเดียวกัน	คำร้องขอย้ายที่ยื่นในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ให้พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งในตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตำแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีเดียวกัน

ตามหลักเกณฑ์ ๖๖/๒๕๖๓ (เดิม)	ตามหลักเกณฑ์ ๖๗/๒๕๖๓ (ใหม่)
<p>ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้าย และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เป็นคณะทำงานร่วมกัน ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียด ก่อนเสนอ <u>อกศจ. ประเมินศักยภาพ</u>และพิจารณาก่อนการย้ายพร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	<p>ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้าย แล้วเสนอ คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด <u>เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพ และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด</u> ก่อนเสนอ อกศจ. กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้เลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน ทั้งนี้ อาจให้ผู้ขอย้ายมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง ก็ได้</p>
<p>การพิจารณาย้าย ให้ย้ายขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน</p>	<p>การพิจารณาย้าย ในสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด พร้อมกันก่อนเมื่อพิจารณาย้ายขนาดเดียวกันและใกล้เคียงกัน แล้วเสร็จ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้ โดยต้องพิจารณาย้ายข้ามขนาดตามลำดับ เช่น มีตำแหน่งว่างในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเหลืออยู่ ให้พิจารณาย้ายคำร้องขอ ย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดกลางก่อน จึงพิจารณาคำร้องขอย้ายผู้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามลำดับ และหากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีก ให้ กศจ. พิจารณาย้าย ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่ง ในสถานศึกษาที่ต่างประเภทสถานศึกษากันได้</p>
<p>การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอย้าย ประจำปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน</p>	<p>การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี <u>เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน</u></p>

**๓.๒.๕ เรื่อง การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี**

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการรายงานผลการประเมินการประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สถานศึกษา	ผลการประเมิน
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑ ราย</b>			
๑.	นายจิระพงษ์ ทองจันทร์	วัดทางพูน/อ.เฉลิมพระเกียรติฯ	ผ่าน
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๔ ราย</b>			
๒.	นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด	ตชด.ช่างกลปทุมวัน/อ.บางขัน	ผ่าน
๓.	นางสาวยุพดี เดชเดโช	บ้านนาท่อม/อ.ทุ่งใหญ่	ผ่าน
๔.	นางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร	พรรณราชเขต/อ.ถ้าพรรณรา	ผ่าน
๕.	นางปราณี ช่วยชู	วัดควน/อ.ทุ่งใหญ่	ผ่าน
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๖ ราย</b>			
๖.	นายรัฐกร ผดุงกิจ	วัดวังซ้อง/อ.จุฬาภรณ์	ผ่าน
๗.	นางสุวรรณา โกราเมศ	บ้านควนมิตร/อ.ชะอวด	ผ่าน
๘.	นายเอกวิทย์ ทัดนโกวิท	วัดหนองจิก/อ.ชะอวด	ผ่าน
๙.	นายสันติวัฒน์ ณ นคร	วัดเนกขัมมาราม/อ.ร่อนพิบูลย์	ผ่าน
๑๐.	นายสมยศ เอียดแก้ว	ราชประชานุเคราะห์/อ.ปากพนัง	ผ่าน
๑๑.	นางสุภาวดี อ่อนแก้ว	วัดทุ่งโพธิ์/อ.จุฬาภรณ์	ผ่าน
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย</b>			
๑๒.	นายนิคม ม่วงหิมพาน	บ้านปราบราษฎร์อุทิศ/อ.สิชล	ผ่าน
<b>สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช</b>			
๑๓.	นางพรทิพย์ อุปลัมภ์	เขาพังไกร/อ.หัวไทร	ผ่าน
๑๔.	นางวารินดา จู้ห้อง	ทุ่งสังพิทยาคม/อ.ทุ่งใหญ่	ผ่าน
๑๕.	นางสุจิรา รัตนบุรี	อัญญาวดีศึกษา/อ.เชียรใหญ่	ผ่าน

### ๓.๒.๖ การปฏิบัติตามมติ กศจ.นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบผลการปฏิบัติตามมติ กศจ.นครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้ผู้แทน กศจ.จำนวน ๓ ท่าน ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนวัดเฉลิมกิตติยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และรับทราบปัญหาของโรงเรียนบ้านทุ่งโชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ และร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน ทั้งนี้การดำเนินการต้องเป็นการร่วมมือของทุกฝ่ายโดยให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด

### ๓.๒.๗ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ สังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๐ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน ๑๕๖ อัตรา ดังนี้

๑. ประกาศรับสมัคร	ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. รับสมัคร	วันศุกร์ที่ ๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข	ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๔. สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ	วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค	ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แพ้มีสะสมงาน และการ สอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	ตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)
๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน	

### ๓.๒.๘ เรื่อง การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

๑. การทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒. การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๓. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

### ๓.๒.๙ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ในปี ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางการศึกษาอื่น โดยวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ๒) เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายในการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดการศึกษา โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการ ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ วันที่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ เห็นชอบการดำเนินการโครงการในกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมคือ

- ๑) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดที่ครอบคลุมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำกับ ติดตาม (ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ร้านสลัดน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ)
- ๒) การกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดให้พิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อยู่ระหว่างเตรียมการ)
- ๓) การติดตาม ต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีคณะกรรมการติดตามและมีการจัดระบบการติดตาม



### ๓.๒.๑๐ เรื่องแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน

#### ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑,๕๗๑,๑๖๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) จำนวน ๑๕ โครงการ โดย สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม	จำนวนโครงการ ๑	งบประมาณ (บาท) ๖๐,๔๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จำนวนโครงการ ๑	งบประมาณ (บาท) ๔๐,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	จำนวนโครงการ ๒	งบประมาณ (บาท) ๓๒๙,๔๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	จำนวนโครงการ -	งบประมาณ (บาท) -
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา	จำนวนโครงการ ๑๑	งบประมาณ (บาท) ๑,๑๔๑,๓๖๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา	จำนวนโครงการ -	งบประมาณ (บาท) -
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและการ พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล	จำนวนโครงการ -	งบประมาณ (บาท) -
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๕๗๑,๑๖๒</b>

โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเครื่องมือในการเร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## เรื่องที่ ๔.๑

### เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้ดำเนินการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ใหม่

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินการขอด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ แล้ว เห็นชอบให้แจ้งสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ต่อไป

## เรื่องที่ ๔.๒

### เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติดังนี้

๑. เพิกถอน มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วาระที่ ๔.๙ เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้นตามผลการสอบแข่งขันได้ ราย นางสาวอภิญา ไชยณรงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๙ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ.๖ ตามผลการสอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ นอกนั้นคงเดิม และมีมติอนุมัติให้ตัดโอนอัตราเงินเดือน ตำแหน่งเลขที่ อ.๙ ไปกำหนดในตำแหน่งเลขที่ อ.๖ เพื่อย้ายหรือโอน นางสาวอภิญา ไชยณรงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๙ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๖ โดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้จากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

๒. มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัศึกษานครศรีธรรมราช (สพม.๑๒ เดิม) ดำเนินการแก้ไขคำสั่งให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เสนอผู้มีอำนาจ ต่อไป

## เรื่องที่ ๔.๓

เรื่อง การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ ดังนี้

### ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

๑.๑ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๖ - ๔.๖๐ จำนวน ๙๗๓ คน

๑.๒ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๒๓ - ๔.๒๕ จำนวน ๑๔๗ คน

๑.๓ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๓๐ - ๒.๙๒ จำนวน ๕ คน

๑.๔ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๑.๐๐ - ๑.๙๐ จำนวน ๒ คน

๑.๕ ไม่โอนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับ  
ที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากลาเกินระเบียบที่กำหนด จำนวน ๑ คน

๑.๖ ไม่โอนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา ที่นับมีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๖๔ เนื่องจากลาออกจากราชการก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน

๑.๗ เห็นชอบส่งผลการโอนเงินเดือนฯ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ให้แก่ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสายงานการสอนที่มาช่วยราชการจากต่าง สพท. ไป สพท.ต้นสังกัด  
จำนวน ๒ คน

๑.๘ เห็นชอบการส่งผลการโอนเงินเดือนฯ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔)  
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายไปต่าง สพท. หลังจากนับมีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
จำนวน ๓ คน

### ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๑.๑ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ - ๖.๐๐ จำนวน ๑,๖๐๑ คน

๑.๒ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๓๕ - ๒.๙๐ จำนวน ๓๖๓ คน

๑.๓ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๓๐ - ๓.๐๐ จำนวน ๓๖ คน

๑.๔ โอนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๒๐ - ๒.๕๐ จำนวน ๒ คน

๑.๕ ไม่โอนเงินเดือน จำนวน ๑ คน

๑.๖ เห็นชอบเป็นหลักการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมา  
จากต่างสังกัดที่มีผลก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ขอโอนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสังกัดเดิม

### ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

- ๑.๑ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๑.๗๕ - ๔.๙๐ จำนวน ๑,๖๑๕ คน
- ๑.๒ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๑๑ - ๓.๗๕ จำนวน ๑๐๔ คน
- ๑.๓ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๔๐ - ๓.๔๕ จำนวน ๙ คน
- ๑.๔ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๑๓ - ๒.๓๐ จำนวน ๒ คน
- ๑.๕ เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) จำนวน ๑ ราย คือ นางฉลวย เหล่าคนคำ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดกาโหใต้
- ๑.๖ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จำนวน ๓ คน
- ๑.๗ เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน ๒.๕๙ จำนวน ๑ คน
- ๑.๘ เห็นชอบ เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา อนุมัติให้ส่งเลื่อนเงินเดือน เป็นการเฉพาะราย ให้แก่ นางฉลวย เหล่าคนคำ ครู โรงเรียนวัดกาโหใต้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอำนาจส่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอำนาจส่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ส่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย” ด้วยเหตุผล สถานศึกษาเห็นว่าข้าราชการครูดังกล่าวมีความเสียสละดูแลช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ให้ทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารนักเรียน จึงขอเสนอเลื่อนเงินเดือนร้อยละการเลื่อน ๒.๐๐ เป็นเงิน ๗๐๕.๔๐ บาท (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ่งผู้มีอำนาจส่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือน (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ๗๐๕.๔๐ บาท) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว

### ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

- ๑.๑ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๖๘ - ๔.๖๗ จำนวน ๑,๐๕๓ คน
- ๑.๒ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๖๓ - ๔.๔๗ จำนวน ๓๒๖ คน
- ๑.๓ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๕๖ - ๓.๐๑ จำนวน ๙ คน
- ๑.๔ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จำนวน ๑ คน

๑.๕ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. ๔ และ คศ.๕  
เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท  
ร้อยละการเลื่อน ๓.๐๐ - ๓.๖๗ จำนวน ๒ คน

๑.๖ เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลหลังวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้เลื่อนเงินเดือน  
ตามผลการพิจารณาของส่วนราชการต้นสังกัด จำนวน ๓๑ ราย

#### ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

๑.๑ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๘๐ - ๔.๗๕ จำนวน ๒,๕๐๖ คน

๑.๒ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๓๐ - ๓.๒๐ จำนวน ๒๙๕ คน

๑.๓ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๑.๙๐ - ๒.๘๐ จำนวน ๑๓ คน

๑.๔ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๑.๑๕ จำนวน ๑ คน

๑.๕ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จำนวน ๔ คน

๑.๖ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. ๔ และ คศ.๕

๑.๖.๑ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๓.๗๒ จำนวน ๑ คน

๑.๖.๒ เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน ๒.๘๒ จำนวน ๑ คน

๑.๗ เห็นชอบเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา และต่างสังกัด สพฐ. ให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่  
๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ตามที่หน่วยงานราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งผลการพิจารณามา จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑.๗.๑ นางสาวเนตรกมล แก้วหวาน ครูชำนาญการพิเศษ/โรงเรียนทรายขาววิทยา  
ไปช่วย สพม.สงขลา สตูล

๑.๗.๒ นางกนกวรรณ บุญเมือง ครูชำนาญการพิเศษ/โรงเรียนโยธินบำรุง ไปช่วย  
กอ.รมน.สวนรินฤดี กทม.

๑.๗.๓ นางสาวบุญเสริม ด้วงสง ครูชำนาญการพิเศษ/โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  
ไปช่วย สพม.สงขลา สตูล

๑.๘ เห็นชอบเป็นหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาจาก  
ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วน  
ราชการต้นสังกัดเดิม

๖. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อน  
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ ดังนี้

๖.๑ ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ถ้ามี) ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ

๖.๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และข้าราชการสายงานการสอน ทราบ

## เรื่องที่ ๔.๔

**เรื่อง การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔)**

---

**มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช**

เห็นชอบดังนี้

๑. เห็นชอบการโอนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ - เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๐ คน ดังนี้

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑	จำนวน ๓๖ คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	จำนวน ๔๒ คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	จำนวน ๔๑ คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔	จำนวน ๓๐ คน
สพม.นครศรีธรรมราช	จำนวน ๔๑ คน

๒. เห็นชอบเป็นหลักการโอนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้โอนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งมายังต้นสังกัด

๓. เห็นชอบเป็นหลักการ ถ้าหาก สพฐ. จัดสรรวงเงินเพิ่มเติมเพื่อโอนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโอนเงินเดือนเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยให้ใช้คะแนนประเมินเดิม ช่วงห่างของร้อยละการโอนเงินเดือนของแต่ละระดับการโอนเงินเดือนคงเดิม

---

### เรื่องที่ ๔.๕

#### เรื่อง การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

##### มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๗๐ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม		
		ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๖๔ ราย</b>				
๑	นางสาวกชกร เก้าช้วน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ	ผู้อำนวยการโรงเรียน ราษฎร์ประชาอุทิศ	นางอาพัตสริน รัตนบุรี ครูชำนาญการ	นางจิตติมา สอน จันทร์
๒	นางสาวปริยาภรณ์ สุชาติพิทย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดมะเฟือง	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดมะเฟือง	นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์ ครู	นางปิยภมล พูลเสน
๓	นางสาวพัชรวรรณ สุวรรณนคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดทุ่งสำน	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดทุ่งสำน	นางกาญจนา สมพรหม ครูชำนาญการพิเศษ	นางอรอนงค์ พรหมวิหาร
๔	นางสาวรัตนชนก ศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านควน	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านควน	นางลัดดาวัลย์ สุทิน ครู	นางปิยภมล พูลเสน
๕	นางสาววิริยาภรณ์ พวง ทิพย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านวังยาว	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังยาว	นางวิภาวรรณ รัตนกุล ครูชำนาญการพิเศษ	นางอรอนงค์ พรหมวิหาร
๖	นายสุนทร ทัศนาศาร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.คลองหมื่นเพชรอนุสรณ์ ๑	ผู้อำนวยการโรงเรียน คลองหมื่นเพชรอนุสรณ์ ๑	นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีทรัพย์ ครู	นายถาวร ปลอดชูแก้ว
๗	นางสาวผกามาศ คองหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านถ้ำตลอด	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านถ้ำตลอด	นางจรรย์ เลื่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ	นางกาญจนา จิตสำรวย

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม		
		ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)
๘	นางสาวสิรินทิพย์ บุญทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองคล้า	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองคล้า	นางสาวศิริเพ็ญ สุขสม ครูชำนาญการ	นายถาวร ปลอดชูแก้ว
๙	นายกษิตศ พิบูลย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดควนยุง	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด ควนยุง	นางสุภาวดี สگارันต์ ครูชำนาญการพิเศษ	นายนิติธร ปิลวาสน์
๑๐	นายวีรภัทร นาคสีทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังหีบ	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดวังหีบ	นางชรัณย์ภัทร์ ยอดระบำ ครูชำนาญการพิเศษ	นางสายพิน เพชรศรีเงิน
๑๑	นายณัฐพล เล็งเอียด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.ฉวาง	ผู้อำนวยการโรงเรียน ฉวาง	นางวนิดา ดีทองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ	นางปิยภมร พูลเสน
๑๒	นายปกิต วัฒนนะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคอกช้าง	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง	นางพัชนี ประทุมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ	นางสายพิน เพชรศรีเงิน
๑๓	นางสาวนุศราภรณ์ คงสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองเจ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองเจ	นางจรรณี จันทร์มงคล ครูชำนาญการพิเศษ	นางกรรณา โชติวัน
๑๔	นางสาวพาริตา พรหม อินทร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดควนสระบัว	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด ควนสระบัว	นางสาวกนกวรรณ คำแหง ครู	นางสาวปรีดา จำนงจิต
๑๕	นางสาวชนมณี แซ่แต่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองเจ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองเจ	นางจรรณี จันทร์มงคล ครูชำนาญการพิเศษ	นางกรรณา โชติวัน
๑๖	นางสาวเยาวพา มะลิเผือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านไร่โคกเกาะ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่โคกเกาะ	นางชนิษฐา เนาวพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ	นายนิติธร ปิลวาสน์
๑๗	นางสาวประสิทธิ์ดา ประสิทธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ	ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ	นางเกษมศรี ปุ่นประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ	นางกรรณา โชติวัน
๑๘	นางสาวปิยธิดา มลิวาลัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดมิ่งคลาราม	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดมิ่งคลาราม	นางสาวสุนันทา ลาชโรจน์ ครูชำนาญการ	นางบำเพ็ญ หนูกลับ



ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/สถานศึกษา	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม		
		ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)
๑๙	นางสาวรพีพรรณ พลายด้วง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านน้ำพุ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านน้ำพุ	นางสาวภี อริยพุกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ	นางสายพิน เพชรศรีเงิน
๒๐	นางสาวกัลยาณี ทองรอด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองใหญ่	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองใหญ่	นางสาวปรีดา ชนะพล ครูชำนาญการ	นางสาวปรีดา จำนงจิต
๒๑	นางสาวบุษยา พรหมทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านไสยงปัก	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไสยงปัก	นางสาวจิรา พงศ์ทองเมือง ครูชำนาญการพิเศษ	นายจำรัส สุขเล็ก
๒๒	นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเรือนทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดศิลาราย	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด ศิลาราย	นางรัตนา นุ่นรักษา ครูชำนาญการพิเศษ	นางสายพิน เพชรศรีเงิน
๒๓	นางสาววิภาวี ใจซื่อดี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดขนาน	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด ขนาน	นางสาวจุฑารัตน์ ไกรนรา ครู	นางสาวปรีดา จำนงจิต
๒๔	นางสาวอาทิตย์มา เพชรจู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านบ่อปลา	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบ่อปลา	นางบุหงา พิศแสงาม ครูชำนาญการพิเศษ	นายถาวร ปลอดชูแก้ว
๒๕	นางสาวณัฐวรา ไชยแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านปลายเส	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปลายเส	นางจิตตนา ทิพย์ดี ครูชำนาญการพิเศษ	นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา
๒๖	นางศกุนตลา บุญญธิการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านปลายคลองเพรง	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปลายคลองเพรง	นายธรรมบุญ ชูผล ครูชำนาญการพิเศษ	นายสายันต์ ศิริวุฒิ
๒๗	นางสาวศุภาพิษย์ ชาวผ่อง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเทวสิทธิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเทวสิทธิ์	นางสุจิตรา ชุสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ	นายจำรัส สุขเล็ก

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/สถานศึกษา	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม		
		ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)
๒๘	นายเสฏฐวุฒิ หาญกล้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดควนกอ	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดควนกอ	นางสุจินต์ ด้วงกุล ครูชำนาญการพิเศษ	นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา
๒๙	นางสาวปณิดา ชื่นจิตต์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโคกหาด	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดโคกหาด	นายประมวล ศรีอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ	นางปิยกมล พูลเสน
๓๐	นางสาวชลลดา บุญประเสริฐ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านควน	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านควน	นางลัดดาวัลย์ สุทิน ครู	นางปิยกมล พูลเสน
๓๑	นางสาวจิตวิสุทธิ์ ประโยชน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดควนยุง	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดควนยุง	นางสุภาวดี สگارันต์ ครูชำนาญการพิเศษ	นายนิติธร ปิลวาสน์
๓๒	นางสาวศิวนาถ จิตโรจน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านไร่โคกเกาะ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่โคกเกาะ	นางสุนิตย์ ไชยวงศ์ผาบ ครูชำนาญการพิเศษ	นายนิติธร ปิลวาสน์
๓๓	นายศักดิ์ดาธร ใจแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโบราณาราม	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด โบราณาราม	นางณิชภาพร ปราชญ์นครเขต	นางบำเพ็ญ หนูกลับ
๓๔	นางสาวศิริวรรณ มุสิกะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.องค์การสวนยาง ๒	ผู้อำนวยการโรงเรียน องค์การสวนยาง ๒	นางนงเยาว์ พรหมทอง ครูชำนาญการพิเศษ	นายถาวร ปลอดชูแก้ว
๓๕	นางสาวเบญญา ปานสัสดี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดมิ่งคการาม	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดมิ่งคการาม	นางนิตยา ราชรักษ์ ครูชำนาญการ	นางบำเพ็ญ หนูกลับ
๓๖	นางสาวจุฑามาศ บัวเนียม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโบราณาราม	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบ ราณาราม	นางณิชภาพร ปราชญ์นครเขต ครูชำนาญการพิเศษ	นางบำเพ็ญ หนูกลับ
๓๗	นางสาวหิรัญญา ช่วยหะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว	ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านปากเสียว	นางนริภัย สายหยุด ครูชำนาญการพิเศษ	นายวิเชียร แสงศรี
๓๘	นายสุชัจจ์ หนูชู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านปลายเส	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ปลายเส	นางจิตตนา ทิพย์ดี ครูชำนาญการพิเศษ	นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา
๓๙	นางสาวกรณณินท์ วัฒนสิทธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านไร่เตาอ้อย	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ไร่เตาอ้อย	นางอนุสาวรีย์ หอมเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ	นางกรรณา โชติวัน



ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/สถานศึกษา	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม		
		ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)
๕๒	นางสาวจิราภรณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองใหญ่ สำเภา	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองใหญ่	นางสาวปรีดา ชนะพล ครูชำนาญการ	นางสาวปรีดา จำนงจิต
๕๓	นายสุทธิภัทร ตุ๊กลอย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดทุ่งนาใหม่	นางกัลยารัตน์ อุบลกาญจน์ ครูชำนาญการ	นางบำเพ็ญ หนูกลับ
๕๔	นางสาวหฤทัย พรหมด้วง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดลำนาว	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดลำนาว	นางนงคราญ ศรีสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ	นางกรรณา โชติวัน
๕๕	นางอุไรวรรณ กรดแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเทวสิทธิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเทวสิทธิ์	นางสุจิตรา ชูสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ	นายจำรัส สุขเล็ก
๕๖	นางธิติมา ย่องลั่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดควนสระบัว	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดควนสระบัว	นางสาวกนกวรรณ ตำแหน่ง ครู	นางสาวปรีดา จำนงจิต
๕๗	นายธีรวัฒน์ หอมเกตุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสี้ยว	ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านปากเสี้ยว	นางสาวจุฑารัตน์ แก้วแสง ครู	นายวิเชียร แสงศรี
๕๘	นางสาววิลาสิณี จันทร์ขุม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.องค์การสวนยาง ๓	ผู้อำนวยการโรงเรียน องค์การสวนยาง ๓	นางสาวศศิธร สังข์ขุม ครู	นายถาวร ปลอดชูแก้ว
๕๙	นายพงศกร หนูสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๖	ผู้อำนวยการโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖	นางสาวจุฑามาศ จันทร์ขุม ครู	นางกาญจนา จิตสำรวย
๖๐	นายอภิสิทธิ์ ชนะวรรณ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านโคกมะขาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน โคกมะขาม	นางน้ำทิพย์ สิทธิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ	นายนิธิต ปลายสน
๖๑	นางสาววิหารี เกิดไกร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.สมสรร	ผู้อำนวยการโรงเรียนสม สรร	นายพงศ์พัฒน์ อินคง ครู	นางกรรณา โชติวัน
๖๒	นางสาวพัทธาภรณ์ กงล้ำเลิศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเพ็ญมิตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด เพ็ญมิตร	นางจุฑาพร เกลี้ยงเกล้า ครูชำนาญการพิเศษ	นายไมตรี หาญใจ
๖๓	นางสาวเบญญูทิพย์ พลาย แก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดนางเอื้อย	ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดนางเอื้อย	นางปิยมาภรณ์ จันใหม่ ครู	นางบำเพ็ญ หนูกลับ

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/สถานศึกษา	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม		
		ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน สถานศึกษา)	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภายนอกสถานศึกษา)
๖๔	นางสาวพาริต้า มีบุญลาภ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านวังวัว	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังวัว	นางัญญาพร ผุดผาด ครูชำนาญการ	นายนิติศาสตร์ ศรีพัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย				
๖๕	นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโคกยาง	ผอ.ร.ร.วัดโคกยาง	นางอมรรัตน์ ทองสุข ครูชำนาญการ ร.ร.วัดโคกยาง	สิบเอกสง่า ตำนวิฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช จำนวน ๕ ราย				
๖๖	นางสาวลักขิณามนต์ วงศ์โกโคย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์	ผอ.โรงเรียนหัวไทร บำรุงราษฎร์	นางอุบล ศิริพงศ์ประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ	นายสมพร นูราช
๖๗	นางสาวชุตินธร เหมทานนท์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีทุ่งสง	ผอ.โรงเรียนสตรี ทุ่งสง	นางสาวจินตนา ศุภศรี ครูชำนาญการพิเศษ	นางสมพร ฉายโยทัย
๖๘	นางสาวจันทร์จิรา พรหมสมบัติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีทุ่งสง	ผอ.โรงเรียนสตรี ทุ่งสง	นายวรพล วิเชียนนพรัตน์ ครู	นางดุขณี บุญหนูกลับ
๖๙	นางสาวชนิกาญจน์ แก้วชื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ วสุนธราภิวัฒก์	ผอ.โรงเรียนร่อน พิบูลย์เกียรติวสุนธรา ภิวัฒก์	นางศิริมา แก่นคำ ครูชำนาญการพิเศษ	นายจรัส นวลเลื่อน
๗๐	นางสาวรวินันท์ ไพพูล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร	ผอ.โรงเรียนชะอวด วิทยาคาร	นางกาญจนา ชูเมฆา ครูชำนาญการ	นายประดิษฐ์ ทองคำ ปลิว

## เรื่องที่ ๔.๖

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู

### มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ เมื่อวันที่ถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๘๖ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒๕ ราย</b>			
๑	นางสาวขนิษฐา ทองตรี	ครูผู้ช่วย	ตชด.บ้านไร่ยาว/บางขัน
๒	นางอรพินท์ คงทอง	ครูผู้ช่วย	ราชเวชพิศาล/ทุ่งใหญ่
๓	นางสาวธัญญารัตน์ อินทสร	ครูผู้ช่วย	บ้านนาเหนือ/พิปูน
๔	นางสาววิษุตา พรหมชีหุมน	ครูผู้ช่วย	บ้านนาเหนือ/พิปูน
๕	นางสาวสุนันท์ แก้วร่มไทร	ครูผู้ช่วย	องค์การสวนยาง ๒/ทุ่งใหญ่
๖	นางสาวศุภิธา ศรีนวล	ครูผู้ช่วย	องค์การสวนยาง ๒/ทุ่งใหญ่
๗	นางสาวบุศรินทร์ บุญกุศล	ครูผู้ช่วย	องค์การสวนยาง ๒/ทุ่งใหญ่
๘	นางสาวรุ่งนภา ธรรมะดี	ครูผู้ช่วย	วัดสุวรรณคีรี/นาบอน
๙	นางสาวขวัญชนก หนูหนอง	ครูผู้ช่วย	บ้านคลองขุด/ทุ่งสง
๑๐	นายวัชรินทร์ แก้วเกิด	ครูผู้ช่วย	วัดโบราณาราม/พิปูน
๑๑	นางสาววาสนา ไหมละเอียด	ครูผู้ช่วย	บ้านควน/ทุ่งสง
๑๒	นางสาวโสมสุดา สะละ	ครูผู้ช่วย	บ้านควน/ทุ่งสง
๑๓	นางสาวมนัญชา จุลฟ้า	ครูผู้ช่วย	วัดสามัคคีอนุกุล/ฉวาง
๑๔	นางสาวเกศดา จันทร์จรัส	ครูผู้ช่วย	ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ ๒๑๘/ พิปูน
๑๕	นางสาวเสาวนีย์ มีบุญ	ครูผู้ช่วย	บ้านหนองเจ/บางขัน
๑๖	นางสาวมะลิวรรณ ขวัญทองยิ้ม	ครูผู้ช่วย	บ้านหนองเจ/บางขัน
๑๗	นางสาวสุนิสา จันสีนาค	ครูผู้ช่วย	ราชประชานุเคราะห์ ๖/ทุ่งสง
๑๘	นางสาวรัตติยา ศรีสะอาด	ครูผู้ช่วย	ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐/บางขัน
๑๙	นางสาวโสภิตา ศรีสงคราม	ครูผู้ช่วย	สังวาลย์วิท ๗/บางขัน
๒๐	นายกิตติศักดิ์ ไข่เจียว	ครูผู้ช่วย	สังวาลย์วิท ๗/บางขัน
๒๑	นางสาววิลาวัลย์ กำเนิดไทย	ครูผู้ช่วย	บ้านโคกวัด/ทุ่งใหญ่
๒๒	นางสาวเพ็ญนิภา ทองขาว	ครูผู้ช่วย	วัดประดิษฐาราม/ทุ่งใหญ่
๒๓	นางศศิธร นวลประจักษ์	ครูผู้ช่วย	องค์การสวนยาง ๒/ทุ่งใหญ่
๒๔	นางรัชวรรณ ลำไสตร์	ครูผู้ช่วย	บ้านเขาวง/บางขัน
๒๕	นายกัณฑ์เอก พงษ์เพชร	ครูผู้ช่วย	บ้านนาตาเสา/บางขัน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๒๓ ราย</b>			
๒๖	นายภานุพันธ์ คชินเฝือก	ครูผู้ช่วย	วัดพิศาลนฤมิตร/ร่อนพิบูลย์
๒๗	นางสาวนฤมล ทองนุ่น	ครูผู้ช่วย	บ้านทุ่งโป๊ะ/ชะอวด
๒๘	นางสาวปรียาภรณ์ พุฒสุข	ครูผู้ช่วย	หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
๒๙	นางสาวอัญชณา รอดริน	ครูผู้ช่วย	หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
๓๐	นางสาวจิตราภรณ์ พิษพันธ์	ครูผู้ช่วย	วัดควนชะลิก/หัวไทร
๓๑	ว่าที่ ร.ต.รวิ มุ่งมาโพรี	ครูผู้ช่วย	วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)/หัวไทร
๓๒	นางสาวชนิดา ซ่อมณี	ครูผู้ช่วย	บ้านหนองนทรี/ชะอวด
๓๓	นางสาววรลักษณ์ ทองกลิน	ครูผู้ช่วย	วัดควนเค็ง/ชะอวด
๓๔	นางสาวทิพย์มณี คงรัตน์	ครูผู้ช่วย	วัดโคกทรงาง/ชะอวด
๓๕	นายไชยวัฒน์ ตัดสายชล	ครูผู้ช่วย	วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ ๒๓๒/ปาก พนัง
๓๖	นางสาวอุไรวรรณ ขุนพานเพ็ง	ครูผู้ช่วย	บ้านด่าน/ร่อนพิบูลย์
๓๗	นางสาวฮานีซะห์ มะแงสะแต	ครูผู้ช่วย	วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์/จุฬาภรณ์
๓๘	นางสาวรัชณี พงธิพันธ์	ครูผู้ช่วย	วัดปลายสระ/ร่อนพิบูลย์
๓๙	นางกาญจนา รักษาพล	ครูผู้ช่วย	วัดท้ายทะเล/เชียรใหญ่
๔๐	นางสาวสุนิษา บุญเดช	ครูผู้ช่วย	วัดนาหมอบุญ/จุฬาภรณ์
๔๑	นางสาวช่อทิพย์ คล้ายแสง	ครูผู้ช่วย	วัดท้ายทะเล/เชียรใหญ่
๔๒	นางสาวอรณี ทองอรุณ	ครูผู้ช่วย	บ้านทุ่งไม้ไผ่/ชะอวด
๔๓	นายสุริยา หล้าหลั่น	ครูผู้ช่วย	บ้านควนรูย/ร่อนพิบูลย์
๔๔	นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์ปราง	ครูผู้ช่วย	วัดเกาะจาก/ปากพนัง
๔๕	นางสาวนวรรตน์ แก้วบริสุทธิ์	ครูผู้ช่วย	บ้านลำคลอง/หัวไทร
๔๖	นางสาวนาตยา สำเร็จบาส	ครูผู้ช่วย	วัดบางศาลา/ปากพนัง
๔๗	นางสาวอัษฎาวรรณ เทพยา	ครูผู้ช่วย	บ้านวังใส/จุฬาภรณ์
๔๘	นางสาวนงลักษณ์ คงทองคำ	ครูผู้ช่วย	บ้านบางลึก/ปากพนัง
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๒๐ ราย</b>			
๔๙	นางสาวสุธิชา เทพสุริศักดิ์	ครูผู้ช่วย	บ้านท่าม่วง
๕๐	นางสาวนุตรีญา เจ๊ะป็นจะ	ครูผู้ช่วย	บ้านท่าจันทน์
๕๑	นางสาวพิรดาวาส์ นามทอง	ครูผู้ช่วย	วัดจันทาราม
๕๒	นางสาวกิริติ งามรังสฤษฏ์	ครูผู้ช่วย	บ้านบางฉาง
๕๓	นายวิษณุ พงษ์สวัสดิ์	ครูผู้ช่วย	บ้านสระบัว
๕๔	นางกมนพรพรรณ อุ่นคง	ครูผู้ช่วย	วัดคงคาหวดี
๕๕	นางกัญญาณัฐ อินทร์ทอง	ครูผู้ช่วย	วัดหญ้าปล้อง

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน
๕๖	นางสาวศันสนีย์ สุขเกษม	ครูผู้ช่วย	วัดสโสมสร
๕๗	นางสาวสุกัญญา บริสุทธิ์	ครูผู้ช่วย	บ้านไผ่พลู
๕๘	นายสุเมิตร จำนงจิต	ครูผู้ช่วย	บ้านพังหรั่ง
๕๙	นางสาธิตานีย์ เทียงธรรม	ครูผู้ช่วย	วัดกลาง
๖๐	นายเอกราช เอียดแก้ว	ครูผู้ช่วย	บ้านโนนเพลลา
๖๑	นางสาวอภิรมย์ สมบูรณ์	ครูผู้ช่วย	บ้านโนนถุ้ง
๖๒	นางสาวเพ็ญพิชชา คงประพันธ์	ครูผู้ช่วย	บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒
๖๓	นางสาวจินดา อัครกุล	ครูผู้ช่วย	ท่าศาลา
๖๔	นางสาวเยาวมาลย์ อรัญ	ครูผู้ช่วย	วัดประทุมทายการาม
๖๕	นางกิตติมา คงเพชร	ครูผู้ช่วย	เคียงศิริ
๖๖	นางสาวลิลลา โล่ห์ชัย	ครูผู้ช่วย	วัดสุขน
๖๗	นางวัชรภรณ์ เกษโร (แก้วกวน)	ครูผู้ช่วย	บ้านทุ่งหัวนา
๖๘	นางอชวานี เจะอืด	ครูผู้ช่วย	บ้านคลองแคว
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๘ ราย</b>			
๖๙	นายกมล รัตนบุรี	ครูผู้ช่วย	ทุ่งใหญ่วิทยา/ทุ่งใหญ่
๗๐	นายพัทวิ ศรีระชา	ครูผู้ช่วย	สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
๗๑	นางสาววาสนา ชูน้อย	ครูผู้ช่วย	พรหมคีรีพิทยาคม/พรหมคีรี
๗๒	นางสาวเสาวลักษณ์ พระสงฆ์	ครูผู้ช่วย	สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
๗๓	นางสาวรัตนชนก แก้วนุ่น	ครูผู้ช่วย	สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
๗๔	ว่าที่ ร.ต.อภิศักดิ์ บุญกุล	ครูผู้ช่วย	คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
๗๕	นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์	ครูผู้ช่วย	คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
๗๖	นางสาวธัญญารัตน์ นางงาม	ครูผู้ช่วย	คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
๗๗	นางสาวพันธิวา แก้วนัย	ครูผู้ช่วย	เสด็จจวนวิทยา/ทุ่งใหญ่
๗๘	นางสาวโสธยา จันทร์ชุม	ครูผู้ช่วย	ชนอมพิทยา/ชนอม
๗๙	นายประเสริฐ สุขเพ็ง	ครูผู้ช่วย	ทรายขาววิทยา/หัวไทร
๘๐	นางสาววิมลวรรณ ภูวรรณ	ครูผู้ช่วย	สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
๘๑	นางสาวจุฑามาศ ชูไชยยัง	ครูผู้ช่วย	สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
๘๒	นางสาวจารวี ชูภิรมย์	ครูผู้ช่วย	ท้องเนียนคณาภิบาล/ชนอม
๘๓	นางสาวสาริยา ยอดวารี	ครูผู้ช่วย	คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
๘๔	นายณัฐพล ปรีชาชาญ	ครูผู้ช่วย	อินทร์ธานีวิทยา/ปากพนัง
๘๕	นางสาวกานต์สินี ทวีสุข	ครูผู้ช่วย	โยธินบำรุง/เมือง
๘๖	นางสาวกนกวรรณ เทพแก้ว	ครูผู้ช่วย	โยธินบำรุง/เมือง



## เรื่องที่ ๔.๗

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

### มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติตำแหน่งว่างและวิชาเอกเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการ สควค.

จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑.๑ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๑๖๑ อันดับ คศ. ๒

ขั้น ๔๑,๖๒๐ บาท

๑.๒ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๒๓๓ อันดับ คศ. ๓

ขั้น ๕๘,๓๙๐ บาท

๒. อนุมัติมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประเภท Premium วิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๒ ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามกำหนดการข้างต้น โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช ดำเนินการได้ ดังรายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่แนบ

๓. อนุมัติเป็นหลักการในการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง

๔. อนุมัติมอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลาดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

ประกาศรับสมัคร	วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
รับสมัคร	วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศผลการคัดเลือก	วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
บรรจุและแต่งตั้ง	วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๔.๘**

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติให้ นางสาวเปมิกา มุสิกวงศ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ที่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการของสถานศึกษา จนกว่าการดำเนินการฯ จะแล้วเสร็จ

---

**เรื่องที่ ๔.๙**

เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการต่อเนื่อง

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติให้ นางสาวสิริกร ถนนแก้ว ช่วยราชการ (ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต มีกำหนด ๑ ปี หากครบกำหนดให้เสนอ กศจ.พิจารณาในห้วงเวลาที่กำหนดด้วย

---

## เรื่องที่ ๔.๑๐

**เรื่อง ขออนุมัติการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา**

**มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช**

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โอนไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ส่วนราชการเดิม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน				ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ส่วนราชการที่รับโอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
	ชื่อ-สกุล	วุฒิ/วิชาเอก	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ตำแหน่ง เลขที่
๑.	นางสาวนฤมล อาจไพรินทร์	-อ.ม.(เอเชียศึกษา) - ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน ฐานะภาษาต่างประเทศ)	ครู/คศ.๑ โรงเรียนบ้านวังหีบ	๕๘๑๗	ครู/คศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	๒๐๔๐๕
๒.	นายชลิต ขุนทิพย์	- น.บ.(นิติศาสตร์) - กศบ.(สังคมฯ) - กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)	ครู/คศ.๑ โรงเรียนบ้านคลอง เสาเหนือ	๑๙๕๙	ครู/คศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	๓๔๙๗
๓.	นางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต	-ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)	ครู/คศ.๓ โรงเรียนวัดประทุม ทวยการาม	๑๖๒๗	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	๒๐๕๗๑
๔.	นางสาวยุวนาถ นัยสุข	-ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) -ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)	ครู/คศ.๑ โรงเรียนท่าศาลา	๑๐๖๑๗	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชุมพร	๓๐๕๕

ทั้งนี้ให้โอนไปดำรงตำแหน่งว่าง ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีมติให้โอน

**เรื่องที่ ๔.๑๑**

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

**มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช**

อนุมัติผลการประเมินบุคคลและผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘  
ค.(๒) ราย นางสุภัทรา จิตโสภาก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๗ สังกัดสำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ  
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

---

### เรื่องที่ ๔.๑๒

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒)

#### มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นการดำเนินการและข้อกฎหมาย จึงมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือการดำเนินการและข้อกฎหมายไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.โดยเร็ว บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ก.ค.ศ.มีมติให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยอนุโลม ในกรณีที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ อ.ก.พ.กรม ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานไว้แล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ฝ่ายเลขานุการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัศึกษานครศรีธรรมราช ถอนวาระการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัศึกษานครศรีธรรมราช จะเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้ทบทวนใหม่อีกครั้ง

### เรื่องที่ ๔.๑๓

เรื่อง อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ที่	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ชั้น	ขอปรับปรุงตำแหน่ง	ตำแหน่งเลขที่
๑.	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	อ ๕๑	๔๖,๖๒๐	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	อ ๕๑
๒.	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	อ ๕๒	๔๑,๘๒๐	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	อ ๕๒

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ต่างกลุ่มตำแหน่ง จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

### เรื่องที่ ๔.๑๔

เรื่อง อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) ไปดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่ของส่วนราชการต้นสังกัด					ตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่ส่วนราชการที่รับ โอน	
ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ชั้น	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ตำแหน่งเลขที่
๑.	นางสาวกชกร สิทธิมาก	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ สพม.นศ.	อ ๑๖	๑๘,๒๐๐	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สังกัดกอง สาธารณสุข องค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย	๔๑-๑-๐๖- ๓๒๐๔-๐๐๑

ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ กคจ.นครศรีธรรมราช มีมติให้โอน

### เรื่องที่ ๔.๑๕

เรื่อง ขอต้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๕๔ ราย

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๕๔ ราย ทั้งนี้กรรมการประเมิน คนที่ ๒ จะประเมินได้ครั้งละไม่เกิน ๒ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สถานศึกษา	สถานศึกษา	สาขาวิชา/
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๖ ราย</b>				
๑	นางประภารัตน์ บุญขวัญ	ครู	ร.ร.วัดสระเพลง	วิทยาศาสตร์
๒	นางศิริพร ศรีไสยเพชร	ครู	ร.ร.บ้านปลายคลอง	ภาษาไทย
๓	นางสุกัญญา พิทักษ์	ครู	ร.ร.วัดกั๊ด	การศึกษาปฐมวัย
๔	นางราตรี ดวงมุสิก	ครู	ร.ร.วัดดินดอน	การศึกษาปฐมวัย
๕	นายสรศักดิ์ ทองเชิด	ครู	ร.ร.วัดท้ายสำเภา	สุขศึกษาพลศึกษา
๖	ว่าที่ ร.ต.หญิงศรีณัรัชต์ ยู่ณเส้น	ครู	ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”	วิทยาศาสตร์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	สถานศึกษา	สาขาวิชา/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒๒ ราย				
๗	ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลันดา บุญประเสริฐ	ครู	ร.ร.บ้านบนควน	สังคมศึกษา
๘	น.ส.กິงนภา เมืองจันทร์	ครู	ร.ร.บ้านนิคมวังหิน	คอมพิวเตอร์
๙	นางทศวลี อาษาชำนาญ	ครู	ร.ร.บ้านเกาะปราง	ภาษาไทย/
๑๐	น.ส.ปญญภัตสรร์ ชุมจิตร	ครู	ร.ร.บ้านนาตำเสา	คณิตศาสตร์
๑๑	น.ส.มูทิตา จันทร์แป้น	ครู	ร.ร.วัดนางเอื้อย	คณิตศาสตร์
๑๒	นางกัลยวรรณ รัตนพันธ์	ครู	ร.ร.วัดก้างปลา	ปฐมวัย
๑๓	น.ส.ปราณี กะฐินหอม	ครู	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ปฐมวัย
๑๔	นายณัฐกฤต อ่ำลอย	ครู	ร.ร.บ้านวังยวน	คณิตศาสตร์
๑๕	น.ส.อมรรัตน์ อินทสุวรรณ	ครู	ร.ร.บ้านก่องาม	ภาษาอังกฤษ



ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	สถานศึกษา	สาขาวิชา
๑๖	นางอนอมา คชสิทธิ์	ครู	ร.ร.บ้านควนประชาสรรค์	ภาษาไทย
๑๗	น.ส.อารดา จิติกุล	ครู	ร.ร.บ้านไผ่เตาอ้อย	ภาษาไทย
๑๘	นายนภเกตน์ ตารมย์	ครู	ร.ร.ตชด.บ้านยูงงาม	วิทยาศาสตร์
๑๙	นางอุบลรัตน์ ธราพร	ครู	ร.ร.บ้านทุ่งกรวด	ภาษาไทย
๒๐	น.ส.อารีรัตน์ สุวรรณ	ครู	ร.ร.บ้านหนองหว้า(ขมายนุกูล)	ปฐมวัย
๒๑	น.ส.ดาราวรรณ หนูแก้ว	ครู	ร.ร.บ้านบางตะเภา	คณิตศาสตร์
๒๒	นางนิภาพร แดงแก้ว	ครู	ร.ร.บ้านเกาะขวัญ	คณิตศาสตร์
๒๓	นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ	ครู	ร.ร.บ้านทุ่งกรวด	ศิลปะ
๒๔	นายศักดิ์ดา ชำนาญกิจ	ครู	ร.ร.วัดประดิษฐาราม	สังคมศึกษาฯ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	สถานศึกษา	สาขาวิชา
๒๕	นางกิติญาดา มณีฉาย	ครู	ร.ร.บ้านบ่อมอง	ปฐมวัย
๒๖	นางจิตติรัตน์ วชิรวรรณ	ครู	ร.ร.บ้านคอกช้าง	ปฐมวัย
๒๗	นายธรรมากร ทองจีน	ครู	ร.ร.บ้านกรุงหยันใต้	สังคมศึกษาฯ
๒๘	น.ส.อมรรัตน์ แสงมณี	ครู	ร.ร.วัดประดิษฐาราม	ปฐมวัย
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๖ ราย</b>				
๒๙	นางสาวสาวิตรี มุสิแดง	ครู	ร.ร.วัดแหลม	สาขาปฐมวัย
๓๐	นางปัทมา รักไทรทอง	ครู	ร.ร.วัดจิกพนม	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๓๑	นางสาวพกามาศ ปลอดเขียว	ครู	ร.ร.วัดสมควร	วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๓๒	นางสาวสุลาสัย ทองดี	ครู	ร.ร.วัดบ่อลื้อ	ภาษาไทย
๓๓	นางสาวอรรวรรณ แก้วพรหม	ครู	ร.ร.วัดพระบาท	สังคมศึกษา
๓๔	นายสิทธิชัย ต้นส้ม	ครู	ร.ร.บ้านเกาะสุด	ภาษาไทย
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๗ ราย</b>				
๓๕	นางสาววาสนา สุทิน	ครู	ร.ร.วัดโคกเหล็ก	ปฐมวัย
๓๖	นางสาวพิชญภัค ทลิกวรรณ	ครู	ร.ร.บ้านปากลง	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓๗	นายสมนึก ตั้งธารทิพย์	ครู	ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ	การงานอาชีพ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	สถานศึกษา	สาขาวิชา
๓๘	นางรุ่งทิพย์ พุทธพฤกษ์	ครู	ร.ร.บ้านบางฉาง	ภาษาไทย
๓๙	นายเดชา บุญทอง	ครู	ร.ร.บ้านช่องเขาหมาก	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
๔๐	นางชูลีพร ยอดระบำ	ครู	ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง	ภาษาไทย
๔๑	นายกิตติศักดิ์ หมอกแก้ว	ครู	ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) /
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๓ ราย</b>				
๔๒	นางวิจิตรา บุญสำราญ	ครู	ร.ร.สีชลคุณาธารวิทยา	ภาษาไทย
๔๓	นางทัศนีย์ วัชรสุธากร	ครู	ร.ร.สีชลประชาสรรค์	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
๔๔	นายสมพล บริสุทธิ์	ครู	ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ	พลศึกษา
๔๕	นายเศณีวี อำครอง	ครู	ร.ร.ทุ่งสงวิทยา	ดนตรี
๔๖	นางบุษบา สุทธิมาศ	ครู	ร.ร.ทุ่งสงวิทยา	ดนตรี
๔๗	นางสาวจิรา สุวรรณมณี	ครู	ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์	ภาษาไทย
๔๘	นายสุรศักดิ์ คำสง	ครู	ร.ร.เชียรใหญ่	ภาษาอังกฤษ
๔๙	สิบเอกธีรวุฒิ เกตส์ตปัญญา	ครู	ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช	สังคมศึกษา
๕๐	นางสาวประกายมาส อินทรสุวรรณ	ครู	ร.ร.ปากพั่น	คณิตศาสตร์
๕๑	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ทองปาน	ครู	ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ ศึกษา	นาฏศิลป์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	สาขาวิชา
๕๒	นางสาวพุทธิพร สุขสม	ครู	ร.ร.นาบอน	สังคมศึกษา
๕๓	นายณรงค์ศักดิ์ รัมย์เย็น	ครู	ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ	สุขศึกษาและพลศึกษา
๕๔	นายไกรสร ขุนวิเศษ	ครู	ร.ร.สตรีทุ่งสง	คณิตศาสตร์

## เรื่องที่ ๔.๑๖

## เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน

๒. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๔๕ ราย ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ สถานศึกษา	สถานศึกษา	สาขาวิชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๒ ราย				
๑	นายเสกฐวุฒิ พูลแก้ว	ครู	บ้านสำนักใหม่	พลศึกษา
๒	น.ส.วนิษา ไพรัตน์	ครู	บ้านสำนักใหม่	ศิลปะ(นาฏศิลป์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๙ ราย				
๓	นางอลิษา รัตนคช	ครู	บ้านไสยาสน์	วิทยาศาสตร์
๔	นายสุระชัย เมฆคต	ครู	วัดลำนาว	สังคมศึกษาฯ
๕	นางสาวพรพรรณ คชภูมิ	ครู	สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง	ภาษาไทย
๖	นางจารีพร อักษรพันธ์	ครู	บ้านไสยาสน์	ภาษาอังกฤษ
๗	นางสาวทิพย์ตะวัน ขวัญชัยสกุล	ครู	วัดมิ่งคลาราม	ภาษาอังกฤษ
๘	นางสาววารภรณ์ เรืองเดช	ครู	วัดกะโสม	สังคมศึกษาฯ
๙	นางสาวจirinันท์ เที้ยวแสง	ครู	บ้านหนองเจ	ปฐมวัย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	สาขาวิชา
๑๐	นางอภิญวรรณ เขาวลิต	ครู	บ้านทุ่งกรวด	ภาษาไทย
๑๑	นางสาวทัศนวรรณ จิตบรรเจิด	ครู	บ้านทุ่งกรวด	ภาษาไทย
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑๓ ราย</b>				
๑๒	นางสุชานรี ฉิมเรือง	ครู	วัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๑๓	นางสาวเกษศิริรินทร์ โสมคง	ครู	วัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)	ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑๔	นางสาวปาวิณา ดวงมุสิก	ครู	บ้านปากลง	ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑๕	นางวิไลลักษณ์ อังครา	ครู	บ้านในถุ้ง	ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑๖	นางสาวพิมพ์พิมล สิทธิยุโณ	ครู	บ้านทุ่งชน	วิทยาศาสตร์
๑๗	นางศศิวรรณ แสนภักดี	ครู	วัดขนาราม	คณิตศาสตร์
๑๘	นางวิไลพร เพชรรัตน์	ครู	บ้านเขาหัวช้าง	ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑๙	นางอำภา วรรณเดช	ครู	วัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)	ภาษาไทย
๒๐	นางสาวอรวรรณ ศรีสว่าง	ครู	บ้านทุ่งครั้ง	วิทยาศาสตร์
๒๑	นายทรงวุฒิ มากมี	ครู	วัดจอมทอง	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๒๒	นายสายัน บุญฤทธิ์	ครู	วัดจันทาราม	สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)
๒๓	นางสาววรรณิสา พองนวงศ์	ครู	บ้านปากดวด	ภาษาไทย
๒๔	นางสาวพรทิพย์ มีสุข	ครู	วัดคงคา	ภาษาไทย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	สาขาวิชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช จำนวน ๒๑ ราย				
๒๕	นางวรรณนิษา ขุนศรี	ครู	วิทยาศาสตร์จุฬาภรฯ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
๒๖	นางกนกกลดา รักหอม	ครู	ปากพั่น	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
๒๗	นางสาวณัฐภัสร์ เรืองสวัสดิ์	ครู	ปากพั่น	คณิตศาสตร์
๒๘	นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น	ครู	ปากพั่น	ภาษาจีน
๒๙	นางสาวดาริกา มณีฉาย	ครู	สตรีทุ่งสง	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๓๐	นายจิระศักดิ์ เพชรทอง	ครู	สตรีทุ่งสง	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๓๑	นางสาวณัฐธนิษา สินทอง	ครู	สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๓๒	นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดรักษา	ครู	ลีลลประชาสรรค์	สังคมศึกษาฯ
๓๓	นางสาววันที ญาณหาญ	ครู	เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้	ภาษาจีน
๓๔	นายจิรายุทธ รัศมี	ครู	เฉลิมพระเกียรติฯ	ศิลปะ
๓๕	ว่าที่ ร.ต.หญิงกรกฎ ต่อม	ครู	เฉลิมพระเกียรติฯ	ภาษาอังกฤษ
๓๖	นางสาวปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญา	ครู	ฉวางรัชดาภิเษก	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
๓๗	นายอาทิตย์ รักขาว	ครู	ทุ่งสง	วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	สาขาวิชา
๓๘	นางเกศกนก เขี้ยวน้อย	ครู	นาบอน	วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
๓๙	นายบัญญัติ จันทร์คล้าย	ครู	เชียรใหญ่	สังคมศึกษา
๔๐	นายกานต์ วงศ์ต้นหิน	ครู	เชียรใหญ่	การงานอาชีพ (งาน เกษตร)
๔๑	นายสุนันท์ รัตนะ	ครู	เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา	ภาษาไทย
๔๒	นางสาววรรณิสา บุญอ่อน	ครู	ชะอวด	คณิตศาสตร์
๔๓	นางขวัญศิริ อินทฤทธิ์	ครู	กรรุงเทพวิทยาคาร	ภาษาอังกฤษ
๔๔	นางธิตินาฎย์ ท่ากลาง	ครู	สตรีปากพนัง	ศิลปะ
๔๕	นางสาวศิริจันทร์ เอียดทองใส	ครู	ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รชม้ง คลาภิเชก	วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)



### เรื่องที่ ๔.๑๗

เรื่อง ขอตตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ  
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

๒. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย				
๑	นางสาวสุรัสวดี บุญติด	ผอ.ร.ร./ ผอ.ชำนาญการ	บ้านสำนักม่วง	บริหารสถานศึกษา

### เรื่องที่ ๔.๑๘

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ตำแหน่งครู)

#### มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการประเมินฯ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย
๒. อนุมัติการแต่งตั้งเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และไม่ก่อนวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย</b>				
๑	นายรัชชัย เพชรศรี	ผอ.ร.ร./ ผอ.ร.ร.ชำนาญการ	วัดตรงบน	สายงานบริหาร สถานศึกษา
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย</b>				
๒	นางอำพร จุติ	ผอ.ร.ร./ ผอ.ร.ร.ชำนาญการ	ชุมชนวัดทอน หงส์	สายงานบริหาร สถานศึกษา

## เรื่องที่ ๔.๑๙

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ )

อนุมัติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ ราย

๒. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่มิควมสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย</b>				
๑	นายธีระพล กิจเกิด	ผอ.ร.ร./ ผอ.ชำนาญการ	วัดปลายสระ	สายงานบริหาร สถานศึกษา

๓. ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๑ ภายในเวลา ๖ เดือน นับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จำนวน ๑ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
<b>สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ราย</b>				
๑	นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์	ผอ.ร.ร./ ผอ.ชำนาญการ	ปากพ่อง	สายงานบริหาร สถานศึกษา

### เรื่องที่ ๔.๒๐

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ผลการประเมินด้านที่ ๓ (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ ๑)

อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวน ๒๐ ราย

๒. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
จำนวน ๒๐ ราย ตั้งแต่วันที่มิควมสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่านการ  
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๒ ราย</b>				
๑	นางสาวจรรยา หยุดทอง	ครู/ ครูชำนาญการ	อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ	คณิตศาสตร์
๒	นายอนนท์ วัฒนะจำนงค์	ครู/ ครูชำนาญการ	อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ	สุขศึกษา พลศึกษา
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒ ราย</b>				
๓	นางสุนิดา ศรีสมบัติ	ครู/ ครูชำนาญการ	บางขันวิทยา	ดนตรี-นาฏศิลป์
๔	นางชวิศา พรหมขวัญ	ครู/ ครูชำนาญการ	วัดสามัคคีนิกุล	คณิตศาสตร์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๖ ราย</b>				
๕	นางเต็มทิพย์ นิชลานนท์	ครู/ ชำนาญการ	ทุ่งใหญ่วิทยา	วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
๖	นางสาวปัทมา แก้วแดง	ครู/ ชำนาญการ	สิชลประชาสรรค์	วิทยาศาสตร์ (เคมี)
๗	นางซันฎา เทพอำนวย	ครู/ ชำนาญการ	ชะอวดวิทยาคาร	คอมพิวเตอร์
๘	นายอดิสร รอดเหลื่อม	ครู/ ชำนาญการ	วิเชียรประชาสรรค์	คอมพิวเตอร์
๙	นางณัฐกานดา ทิวรรณเศรษฐ์	ครู/ ชำนาญการ	สตรีทุ่งสง	คอมพิวเตอร์
๑๐	นายอัศวิน จุลมูล	ครู/ ชำนาญการ	เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้	คอมพิวเตอร์
๑๑	นางจกกล เดชสุวรรณ	ครู/ ชำนาญการ	ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา	คอมพิวเตอร์
๑๒	นางนภาพร จกกล	ครู/ ชำนาญการ	สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช	คอมพิวเตอร์
๑๓	นางสุภาวดี ปานมาศ	ครู/ ชำนาญการ	ก้างปลาวิทยา	คอมพิวเตอร์
๑๔	นางสาวจิตรา เกร์พาส	ครู/ ชำนาญการ	ขุนทะเลวิทยา	คอมพิวเตอร์
๑๕	นางจิราภรณ์ แป้นสุข	ครู/ ชำนาญการ	สตรีทุ่งสง	คอมพิวเตอร์
๑๖	นางพรทิพย์ ไวยรัตน์	ครู/ ชำนาญการ	บางขันวิทยา	วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
๑๗	นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์	ครู/ ชำนาญการ	เบญจมาชูทิศ	วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
๑๘	นางอัคราภรณ์ คงแป้น	ครู/ ชำนาญการ	ทุ่งสงวิทยา	สังคมศึกษาฯ
๑๙	นางสาวสุนันทา ศิลาพัฒน์	ครู/ ชำนาญการ	กัลยาณีศรีธรรมราช	สังคมศึกษาฯ
๒๐	นางปรีตตา ลีละวัฒน์	ครู/ ชำนาญการ	เบญจมาชูทิศ	ภาษาญี่ปุ่น

### เรื่องที่ ๔.๒๑

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
(ผลการประเมินด้านที่ ๓ กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ ๒ )

อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวน ๑ ราย

๒. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่มิได้คุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่าน  
การพัฒนา ก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สถานศึกษา/ โรงเรียน	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
<b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑ ราย</b>				
๑	นางรสิตา ดีมาก	ครู/ ครูชำนาญการ	บ้านย่านซื่อ	ภาษาอังกฤษ

## เรื่องที่ ๔.๒๒

เรื่อง ขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะ  
ครูชำนาญการ

## มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติให้นำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาใช้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๖ ราย ก่อนเสนอ สพฐ.และ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

๑. อนุมัติให้นำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาใช้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๖ ราย

๒. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ไปยัง สพฐ. พิจารณาก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สถานศึกษา	กลุ่มสาระการเรียนรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๒ ราย			
๑	นางสาวจุฑาทิพ พรหณะ	ครู/ร.ร.วัดโคกพิบูล	ภาษาไทย
๒	นางสาวมณฑนา พันธุ์อุดม	ครู/ร.ร.วัดแหลมตะลุมพุก	คณิตศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน ๔ ราย			
๓	นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์	ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช	การงานอาชีพ
๔	นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์	ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช	คณิตศาสตร์
๕	นางสาวอุไรวรรณ จันท	ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖	นายศรีสุวรรณ บรมสุข	ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม	สังคมศึกษา

### เรื่องที่ ๔.๒๓

เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

#### มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติให้แต่งตั้งนายชัยชาญ สุกุลชิต ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าสูง เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดโคกเหล็ก เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ	สาขาวิชา/ ชื่อผลงานเรื่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย			
๑	นางประไพพรรณ ดุลเกรี	ครู / ชำนาญการ	วัดโคกเหล็ก สพ.นครศรีธรรมราช เขต ๔

### เรื่องที่ ๔.๒๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช

#### มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช



## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

### ๕.๑ เรื่อง การส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ถึงสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝ่ายเลขานุการ ออกศจ.และ กศจ.)

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานความร่วมมือมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช เรื่อง การส่งวาระการประชุม ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องของวาระการประชุมทุกหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ให้ครบถ้วน ส่งถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนและจำเป็น และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

### ๕.๒ เรื่อง ขอกำหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (เป็นกรณีเร่งด่วนและจำเป็น)

#### คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเสนอ กำหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เป็นกรณีเร่งด่วนและจำเป็น ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ (ชั้น ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.